



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 เมษายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ทีวีช่อง ThaiPBS</p> <p>ข่าวสด มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ M2F</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์</p> <p>คมชัดลึก สยามรัฐ</p> <p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการ</p> <p>รายวัน เดอะเนชั่น</p> <p>ทีวีทุกช่อง</p>	<p><b>เมจิกสกิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีตำรวจบุกเข้าจับกุม เครือข่าย บ. เมจิก สกิน จำกัด ว่า จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ผลิตโดยบริษัทดังกล่าว ไม่พบข้อมูลของบริษัทและชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตผลิตอาหาร นอกจากนี้ ยังพบผลิตภัณฑ์อาหารอีก 3 รายการผิดกฎหมาย คือ ผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท, ผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอม กรณีแสดงฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในลักษณะพิเศษว่า ได้รับเลขสารบบอาหาร ณ สถานที่ผลิตแห่งนี้แล้ว มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงการจับกุมเครือข่ายขายเครื่องสำอาง อาหารเสริม และยาลดน้ำหนัก ยี่ห้อเมจิกสกิน ว่า อย.ได้ส่งข้อมูลไปยัง เจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีการตรวจสอบ โดยในเบื้องต้นเป็นเรื่องของสถานประกอบการไม่ถูกต้องตามที่มีการจดทะเบียนไว้ ส่วนเรื่องสารประกอบต่างๆ ที่อาจเป็นอันตราย ได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบตั้งแต่เดือนก.พ. ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ</p> <p>ส่วนที่ทนายของผู้ประกอบการระบุว่า อย.ได้ส่งจดหมายเตือน โดยในจดหมายระบุว่าไม่มีสารอันตรายนั้น เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ขณะที่การโฆษณาในสื่อต่างๆ อย.มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ แต่ระยะหลังการทำงานค่อนข้างลำบาก เพราะผู้ประกอบการมีความระมัดระวังและตรวจสอบมากขึ้น ขณะเดียวกัน อย.ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังต้นสังกัดของดารา นักแสดง นักร้อง พิธีกร เน็ตไอดอล ตั้งแต่ พ.ย. 2560 ให้ระมัดระวังในการรีวิวสินค้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอย. ไม่ให้มีการโฆษณาเกินจริง และต้องมีวีดิทัศน์ในการโฆษณา หากมีการฝ่าฝืน จะอ้างว่าไม่ได้รับเงินหรือผลตอบแทนไม่ได้ หากระบุว่าไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ใช้เลขอย.ปลอม ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีความผิด ผู้โฆษณาจะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนการเรียกดาราที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการนั้นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ</p> <p>ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในท้องตลาดปัจจุบันมี 5-6 แสนรายการ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขอจดทะเบียนก่อนปี 2558 ที่มีพ.ร.บ.เครื่องสำอางฉบับใหม่ ซึ่งจะหมดอายุประมาณเดือนก.ย.นี้ ประมาณ 4 แสนรายการ ดังนั้น อาจทำควอาร์โค้ดติดที่ผลิตภัณฑ์ ให้ผู้บริโภคสแกนตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>-ด้าน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า จะเรียกดาราและเน็ตไอดอล 56 คน มาสอบสวน หากมีพฤติการณ์เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีด้วย ผากเตือนดาราและผู้ที่มีชื่อเสียง ในการรีวิวสินค้าควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ดี ด้านปันปัน ดาราสาว ขอโทษที่ไม่ได้ไตร่ตรองก่อน เนื่องจากเห็นมีเลขอย. แต่ไม่ทราบว่าปลอม</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>-เสนอข่าว ม้า อรณา กล่าวถึงกรณีตำรวจเตรียมเรียกสอบ ว่า ไม่กังวลเพราะมีความบริสุทธิ์ใจ ส่วนเรื่องการตรวจสอบสินค้าควรเป็นหน้าที่ของ อย.</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์</p> <p>คนหน้า 5</p>	<p><b>บทความ</b></p> <p>-กล่าวว่า ระบบตรวจสอบหายไปในไหน ถึงปล่อยให้เครื่องสำอางและอาหารเสริมเถื่อน ขายในโลกออนไลน์มานานถึง 6 ปี จนมีการร้องเรียนต่อสคบ. จึงเริ่มลงมือกวาดล้าง ปัญหาสำคัญอยู่ที่ระบบตรวจสอบของ อย. ที่ตามเหล่ามิชชันนารีไม่ทัน ซึ่งแก้ได้โดยให้อัย.อบรมอาสาสมัครตรวจหาสินค้าเถื่อนทางออนไลน์ และให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้แจ้งจับจนถึงขั้นดำเนินคดี</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์</p> <p>วิสาหมันเทิง</p>	<p>-กล่าวถึงดาราที่พัวพันกับเครื่องสำอางยี่ห้อ "เมจิก สกิน" ซึ่งจะพูดในทำนองเดียวกัน ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การหลอกลวง หรือเป็นหุ้นส่วนใดๆ แต่เมื่อมีชื่อเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทุกคนต้องยอมรับสภาพ และจำไว้เป็นบทเรียน ในการโฆษณา-รีวิวสินค้า ต้องศึกษาให้รู้แน่ชัดก่อนว่าไม่หลอกลวงประชาชน ไม่ผิดกฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการรายวัน	-เสนอบทความว่า ไม่ใช่เรื่องยากที่จะตรวจสอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่รับวิวิว่าได้รับการรับรองจาก อย. หรือไม่ เพราะแค่เช็คในเว็บไซต์ของระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข ก็รู้ได้แล้ว ดังนั้นไม่ควรอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์
มติชน	<b>เรียกร้องค่าตอบแทน ฉ.11</b> -เสนอข่าว นายโอสถ สุวรรณเสวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิก ประมาณ 40 คน ยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 ให้กับลูกจ้างและพสก. สายสนับสนุนและร่วมบริการ เนื่องจากบางจังหวัด บางรพ.ยังไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือ สธ 0202.3.1/1107 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2561 พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อรายงานปัญหา โดยมี พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. เป็นประธานและรับหนังสือ ที่ห้องประชุม 1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 ตึกสป.
สำนักข่าวไทย	<b>รมว.สธ.ปฏิบัติราชการที่ควา</b> -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหาร นักวิชาการ เยือนสาธารณรัฐคิวบาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23-26 เม.ย. 2561 ณ กรุงฮาวานา เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างไทยและสาธารณรัฐคิวบา และศึกษาดูงานด้านสุขภาพ โดยจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สธ. ของทั้ง 2 ประเทศ แสดงถึงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน	<b>เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน</b> -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนวันที่ 24-27 เม.ย. 2561 ว่า ประชาชนต้องดูแลสุขภาพให้ดี หลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้ง อยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ ขณะฝนตก ส่วนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงพายุฤดูร้อน ให้เตรียมแผนรับมือไม่ให้เกิดการบริการประชาชน เตรียมขนย้ายเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่สูง เตรียมระบบสำรองไฟ สำรองยาเวชภัณฑ์ น้ำมัน ออกซิเจน และทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดบริการให้เพียงพอ และเตรียมแผนการจัดบริการนอกสถานที่ และแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรณีไม่สามารถให้บริการตามแผนที่วางไว้
สำนักข่าวไทย มติชน	-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้กำชับให้รพ.จิตเวชทุกแห่ง จัดเตรียมความพร้อม เช่น ระบบไฟฟ้าสำรอง โดยเฉพาะที่ห้องฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยจิตเวช และเตรียมทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท พร้อมเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็น ออกปฏิบัติการร่วมกับทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทของสถานพยาบาลในเขตสุขภาพ ตลอด 24 ชม.
ไทยโพสต์	<b>ไลฟ์สดทารุณกรรมแพนสว</b> -เสนอข่าว นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวถึงอาการของ น.ส.กุลดาร่า ที่ถูกแพนหนุ่มเมายาบ้าทำร้ายร่างกาย พร้อมถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ว่า มีใบหน้าบวม ตาบวม คอมีรอยถูกบาด จมูกหัก แขนขวาหัก กระดูกฝ่ามือซ้ายหัก มีรอยฟกช้ำและรอยไหม้ตามร่างกาย มีทั้งรอยแผลใหม่และรอยแผลเก่า คาดว่าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. ถูกทำร้ายประมาณ 8-10 ชั่วโมง ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัว ส่วนสภาพจิตใจ สามารถพูดคุยได้ตามปกติ -เสนอข่าว นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีหนุ่มแอดมินเพจสอนการลงทุนไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กขณะทำร้ายข่มขู่แพนสว หลังเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้พบว่าอยู่ในอาการเมายาบ้า ว่า ทำให้คนทั่วไปได้เห็นเหตุการณ์จริงของภัยจากยาเสพติด ซึ่งทำให้ผู้เสพไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ และคนทั่วไปหรือคนใกล้ชิดไม่สามารถทำนายเหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ จึงขอเตือนประชาชน เมื่อมีปัญหาเครียด ไม่สบายใจ อย่าพึ่งยาเสพติด เนื่องจากจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหา และอาจกลายเป็นผู้ป่วยโรคทางจิตได้ง่าย
สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์	<b>ผลเฝ้าระวังอาหารเสริมลดอ้วน</b> -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักและบำรุงกำลัง ที่จำหน่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตรชัยนาท อุทัยธานี) และเขตสุขภาพที่ 4 (นันทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครนายก ลพบุรี สระบุรี) พบว่า ปนปลอมยาถึงร้อยละ 50 โดยพบยาในกลุ่มลดน้ำหนัก ได้แก่ ซาบูทรามิน ซึ่งไม่ให้ขึ้นทะเบียนในไทย ทำให้รู้สึกไม่อยากอาหาร หากรับประทานติดต่อกันนานๆ อาจประสาทหลอน ยาฟลูออกซีทีน ใช้รักษาโรคซึมเศร้า ทำให้ไม่อยากอาหาร อาจ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เกิดผื่นคัน มีไข้ หนาวสั่น ปวดข้อ กล้ามเนื้อ เหนื่อยออก ซัก ท้องเสีย หายใจลำบาก และพบยาระบายบิสซาโคดิล ใช้บรรเทาอาการท้องผูก นอกจากนี้ ยังพบยาในกลุ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศ คือ ซิลเดนาฟิล หรือไวอากร้า อาจทำให้คลื่นไส้เวียน ความดันสูง ผู้ป่วยโรคหัวใจอาจหัวใจวายเสียชีวิตได้</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>ต้นผ้าด้าม</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว "ต้นผ้าด้าม" เชื่อว่ามีสรรพคุณช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศได้ดีกว่ายา "ไวอากร้า" ชาวบ้านวัดโบสถ์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษา เพราะมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองโบราณบางช้าง เมื่อกว่า 800 ปีก่อน</p> <p>นางสาวฤดีดาว พรพฤตพิงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า สสจ.สุโขทัยได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างมาตรวจสอบแล้ว พบว่า "ต้นผ้าด้าม" คือ "ต้นค้ำมอกหลวง" จากการศึกษาของประเทศจีน พบสารสำคัญในผลของต้นผ้าด้ามอยู่ในกลุ่มเทอร์พีนอยด์ และสเตียรอยด์ ประเภทโมโนเทอร์พีน ประโยชน์จากแก่นเนื้อไม้ ใช้ปรุงเป็นยารักษาโรคเบาหวาน แก้บิดและถ่ายเป็นมูกเลือด ส่วนเมล็ด นำมาต้มเคี้ยวกับน้ำใช้ผสมเป็นยาฆ่าเหา และยางเหนียวที่ยอดใช้ยัดตำมิดให้ติดแน่น สรุปคือต้นผ้าด้ามกินได้เฉพาะเนื้อในเมล็ดแก่ ห้ามกินนานเกิน 7 วัน และควรปรึกษาแพทย์แผนไทย เพราะสภาพร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจเกิดอาการแพ้ได้</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ความมั่นคงด้านวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 3 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ประสบผลสำเร็จและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ที่ประชุมได้ร่วมระดมสมองเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นแผนแม่บทฉบับแรกของอาเซียน ที่นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน คือ "ประชาคมอาเซียนสุขภาพดีด้วยการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม อย่างเท่าเทียมและทันเวลา"</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>นโยบายสภาการแพทย์แผนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย แลงนโยบายการบริหารงาน โดยมีเป้าหมาย "การนำแพทย์แผนไทยมาช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดี ด้วยวิถีภูมิปัญญาจากบรรพชน" ได้แก่ 1.ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัย 2.ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัย 3.พิทักษ์สิทธิและความเป็นธรรม ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกชาวแพทย์แผนไทย และ 4.ปฏิรูปการศึกษาสร้างงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพของชาวแพทย์แผนไทยในยุค 4.0</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หากไขสันหลังได้รับการบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ อาทิ อุบัติเหตุ ตกจากที่สูง การถูกทำร้าย จะทำให้เกิดความพิการ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว และการช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวัน</p> <p>ด้าน นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรฯ กล่าวว่า ความสามารถในการฟื้นฟูของแต่ละคนขึ้นอยู่กับระดับและความรุนแรง โดยสถาบันฯ จะประเมินระดับการบาดเจ็บ หลังจากนั้นจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถดูแลตนเอง เช่น ฝึกการขับถ่าย อูจาระ ปัสสาวะ การดูแลป้องกันแผลกดทับ การป้องกันและรักษาอาการปวด การเคลื่อนไหวร่างกาย ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่สังคม</p>
<p>สำนักข่าวไทย สยามรัฐ</p>	<p><b>ติดมือถือระวังนิ้วล็อก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน ติดตามข่าวสาร พูดคุยกับเพื่อน หรือเล่นเกมตลอดเวลา ทำให้เสี่ยงเกิดโรคนิ้วล็อก โดยผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย รวมถึงแม่บ้านที่ซักผ้าด้วยมือ ถือถุง หิ้วตะกร้าจ่ายตลาด ทำกับข้าว พอคั่ว แม่ค้า คนทำไร่ ทำสวน ช่างไม้ ช่างทำผม ช่างตัดเสื้อผ้า ผู้ที่ชอบเล่นกีฬาบางประเภท เช่น กอล์ฟ เทนนิส แบดมินตัน รวมถึงผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ก็มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้เช่นกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวถึงการรักษา ว่า จะรักษาตามระยะอาการ โดยระยะที่ 1 ระยะที่ 2 รักษาด้วยยาเพื่อลดอักเสบ บวม ปวด ร่วมกับแช่น้ำอุ่นวันละ 2-3 ครั้ง และหยุดพักใช้มือ ระยะที่ 3 ฉีดยาสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดอักเสบ ปวด บวม แต่ไม่ควรฉีดยาเกิน 2 หรือ 3 ครั้ง ต่อ 1 นิ้วที่เป็น ระยะที่ 4 ผ่าตัดการป้องกันทำได้โดย ไม่หิ้วหรือยกของหนัก ไม่ควรบิดผ้าซักผ้าด้วยมือ การทำงานที่ต้องเกร็งมือต่อเนื่องนาน ควรพักมือเป็นระยะๆ</p>
ไทยโพสต์ M2F	<p><b>ความเคิบหน้าผู้ป่วยถูกปลิงกัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นพ.สสจ.อ่างทอง เข้าเยี่ยม นายสุบิน ยินดี อายุ 65 ปี ที่โดนปลิงกัด ซึ่งมีอาการมึนงง อาเจียนเป็นเลือด เกส็ดเลือดต่ำ ความดันสูง และวิตกกังวล พร้อมทั้งเตือนประชาชน หากโดนปลิงกัดจะทำให้เลือดไหลไม่หยุด ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาและฉีดยาป้องกัน เนื่องจากปลิงขนาดใหญ่จะมีเชื้อโรคสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดการอักเสบและแผลติดเชื้อลุกลามได้ และหากเป็นไปได้ ควรเก็บปลิงที่กัดไปให้แพทย์ตรวจดูว่าเป็นปลิงชนิดใด เพื่อเป็นแนวทางในการรักษา</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชื่นชีวิต	<p><b>ตรวจหามะเร็งจากปัสสาวะ</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมวิจัยของฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น เผยถึงความพร้อมการทดสอบตรวจหาโรคมะเร็งจากตัวอย่างปัสสาวะเป็นครั้งแรกของโลก โดยนำเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่เคยทดสอบด้วยตัวอย่างปัสสาวะ 250 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว มาพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตผู้ป่วยและลดค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์อีกทั้งยังเหมาะกับเด็กเล็กที่กลัวเข็มฉีดยา โดยการทดสอบนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนาโกยา จะเริ่มในเดือน เม.ย. จนถึงเดือน ก.ย. ปีนี้ หากประสบผลสำเร็จ ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ คาดว่าจะนำมาใช้ได้ในปี 2563</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch